
รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2567 
เมื่อวันศุกร์ที ่16 สิงหาคม พ.ศ. 2567 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน หมายเหตุ 
4.1 เรื่อง รับรองผลการสอบรายยาว 
Long case แพทย์ที่จบจากสถาบัน
ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 รอบ
ที่ 2 (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ) 

เห็นชอบตามเสนอ รับทราบ ด าเนินการส่งผลให้ศรว.
ด าเนินการต่อไป 

 มอบ งานการศึกษา 
4.2 เรื่อง ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด 
แผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ รับทราบ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ / 
พงศกร 

 

มอบ งานยุทธศาสตร์ 
4.3 เรื่อง พิจารณารายชื่อผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือรับเงิน
ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

ข้อ 1 เห็นชอบ ผลงานผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือรับเงิน
ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ 
(ขา 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่ชัดเจน 
ข้อ 2 เห็นชอบ ผลงานของ
คณาจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. ทั้ง 
2 ท่าน  

รับทราบ/ ยังไม่ได้ท าประกาศ
รายชื่อส่งการเงิน 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.4 เรื่อง พิจารณาการเสนอขอด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชา
รังสีวินิจฉัย ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
แพทย์หญิงศรสุภา ลิ้มเจริญ (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

น าเสนอเข้าที่ประชุมคกก.ประจ า
เรียบร้อยแล้ว และส่งเรื่องเข้า
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

 

มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.5 เรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง
ให้ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ต าแหน่ง 
อาจารย์ (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

เห็นชอบ รับทราบ อยู่ระหว่างด าเนินการ / 
พงศกร 

 มอบ งานยุทธศาสตร์ 



4.6 เรื่อง พิจารณาย้ายและเปลี่ยน
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน
ส่วนงาน (นางสุมล ปราณี) (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

1. เห็นควรให้จัดท าเกณฑ์ในการ
เปลี่ยนต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยภายในส่วนงานเงิน
รายได้ให้ชัดเจน และน าเสนอในที่
ประชุมพิจารณาในครั้งถัดไป  
2. กรณีกรอบเงินรายได้ ได้รับ
โอนย้ายเข้าเงินแผ่นดินแล้ว หากจะ
ขอใช้กรอบเงินรายได้ให้ด าเนินการ
ขอใช้กรอบตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น  

รอปรึกษารองคณบดีฝ่ายบริหาร
เพ่ือน าเข้าkm 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 

4.7 เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติ และ
อนุมัติการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษ
ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช
กร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก) จ านวน 
15 คน (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป 

ด าเนินการจัดท าวาระเข้า
กรรมการประจ าคณะแพทย์
ต่อไป 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.8 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษแก่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาด
แคลนและสาขาหายาก คณะ
แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2567 (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป 

ด าเนินการจัดท าวาระเข้า
กรรมการประจ าคณะแพทย์
ต่อไป 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.9 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษแก่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ และต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี คณะ
แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2567 (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป 

ด าเนินการจัดท าวาระเข้า
กรรมการประจ าคณะแพทย์
ต่อไป 

 



มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.10 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษแก่
บุคลากรทางการแพทย์ ต าแหน่งนัก
สังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ 
พ.ศ. 2567 (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป 

ด าเนินการจัดท าวาระเข้า
กรรมการประจ าคณะแพทย์
ต่อไป 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.11 เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยน
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน 5 คน (น าเสนอโดย รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ รอการสรุปมติเพ่ือท าเรื่องส่งมหา
ลัย 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.12 เรื่อง ขออนุมัติจ้างบุคลากร
ทดแทนอัตราก าลังที่มีการลาออก  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

อนุมัติจ้างบุคลากรทดแทน
อัตราก าลังที่มีการลาออก 

รับทราบ 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 
4.13 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ) 

1. เห็นชอบให้แก้ไขประตูปิด - เปิด 
เป็นประตู Auto แทน  
2. กรณีประตูเปิดค้าง ให้มีเสียง
สัญญาณแจ้งเตือน  
3. ชั้นใต้ดินอาคารสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ควรเปิดไฟบริเวณท่ี
จอดรถให้สว่างถึงเวลา 24.00 น.  
4. กรณีการส่งของของพนักงาน 7-
11 ควรไม่ให้พนักงานขึ้นมาส่งของ
ภายในอาคารฯ แต่ให้วางของไว้
บริเวณโต๊ะ รปภ. แทน  
5. ควรมี รปภ หรือเจ้าหน้าที่ 
มอนิเตอร์กล้องวงจรปิด  
6. มอบฝ่ายบริหารด าเนินการ  
7. ให้รายงานความคืบหน้าต่อ
คณบดีด้วย  

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ / ภาวัต 

 มอบ ฝ่ายบริหาร 



4.14 เรื่อง (ร่าง) ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
(น าเสนอโดย ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่าย
วิจัย และบริการวิชาการ) 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

ทราบ จัดท าประกาศ และ
ประชาสัมพันธ์ในคณะฯแล้ว 

 มอบ งานวิจัย 
4.15 เรื่อง เสนอรายชื่อ
บุคคลภายนอกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการบริหาร
โครงการวิจัยทางคลินิก คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
(BUU-CRC) (น าเสนอโดย ผู้ช่วยรอง
คณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ) 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

รับทราบและเสนอคณะกรรมการ
ประจ าฯต่อไป 

 มอบ งานวิจัย 
3.1 เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน 
คณะแพทยศาสตร์ ประจ าเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2567 (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ และท่ีประชุมมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ข้อมูลตารางรายงานรายได้และ
ค่าใช้จ่าย (รวมทุกแหล่งเงิน) และ 
(แหล่งเงินรายได้) มีข้อมูลแตกต่าง
กันสาเหตุมาจากอะไร  
2. ควรมีการเพ่ิมเจ้าหน้าที่ในการ
กรอกข้อมูลการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
และหากได้กรอบอัตราให้พิจารณา
จุดใดควรเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอ  
3. มอบฝ่ายบริหาร และฝ่าย
โรงพยาบาลพิจารณาความเหมาะสม 
ดังกล่าว  

รวมทุกแหล่งเงิน จะมีแหล่งเงิน
รายได้และเงินสนันสนุนจาก
รัฐบาลท าให้รายได้และค่าใช้จ่าย
แตกต่างกัน 

 มอบ งานการเงินและบัญชี 
3.3 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ 
เรื่อง เครื่องแบบส าหรับแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ทั่วไปที่
ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา (น าเสนอโดย 
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ ปรับแก้ไขตามที่ประชุมแจ้ง
เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดท า
ประกาศ 

 มอบ งานทรัพยากรบุคคล 



3.4 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการ
ประกันคุณภาพโรงพยาบาลและ
บริหารความเสี่ยง (น าเสนอโดย 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา) 

รับทราบ และท่ีประชุมมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ใช้ระบบ IOR และพัฒนา
บุคลากรด้านวิศวกรรม โดยให้มีทีม
อาชีวอนามัยเข้ามาช่วย เนื่องจาก
ต้องมอนิเตอร์ด้านความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และผู้น าเป็นส่วนส าคัญ  
2. กรณีท่ีฝ้าอาคารวิจัยทางการ
แพทย์ เกิดเชื้อรา มีน้ าหยด ควร
ศึกษาดูงานจากที่อ่ืน เพ่ือจะได้รู้จัก
วิธีด าเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
3. ข้อความเห็นจากพนักงานมี
ประโยชน์ในการที่ให้คณะฯ/โรง
พยาบาลฯ มีโอกาสปรับปรุง และ
พัฒนาโรงพยาบาล อาจต้องกลับมา
ทบทวนตัวเอง หากมีการเดิน walk 
round จะท าให้ทราบว่ามีจุดที่ต้อง
แก้ไขอะไรบ้าง ต้องเปลี่ยนเป็น 
maintenance 80% ซ่อม 20% 
ไม่ใช่ ซ่อม 80% 
4. แผนการยกระดับโรงพยาบาลเป็น 
Advance HA ต้องท าแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลให้
เรียบร้อยก่อน 
5. นัดประชุมฝ่ายโรงพยาบาล และ
ฝ่ายบริหารปรึกษารายละเอียดเพ่ือ
แก้ไขปัญหาต่อไป 

รับทราบ / นฤตย์ 

 มอบ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
5.1 เรื่อง ก าหนดวัน เวลา ประชุม
ครั้งต่อไป 

ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 11 
กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 
น. ณ ห้องประชุม MD 602 – 603 
อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
คณะแพทยศาสตร์ 

- 

 มอบ งานบริหารงานทั่วไป 
 


